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జనసేనతో నా ప్రయాణం ...
“జనసేనతో నా ప్రయాణం” ప్రధాన ధ్యూయం ఏమిటంటే ఎంతో కాలంగా శ్రమిస్తునని 
జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులు, టెక్నికల్ టం, ఎనానిరై టమ్్స, జనసేనతో వారి 
వారి ప్రయాణాలు, జనసేనుడితో అనుబంధం, సమాజం పట్ల వారి ఆలోచనలు, జనసేనని 

నిలబెటే్టందుకు వారి కృషి, జనసేనక్ వారి తోడ్పాటు వారి మాటలో్ల వివరించే 
చక్కని వేదిక...! మా ఈ శతఘ్నిన్యూస్ జనసేనతో నా ప్రయాణం...!

సాధారణ వయూవసాయ కూలీ కుటుంబం నుండి వచ్చి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ 
ఆశయాలు మరియు జనసేన పార్్ట సిద్ధంతాలు నచ్చి జనసేనలో చేరి జనసేన 
అధినేత పవన్ కళ్యూణ్ ఆశయాలను మరియు జనసేన పార్్ట సిద్ధంతాలను నితయూం 
ప్రజలలోక్ తీస్కెళ్తు ప్రజల తరపున ఎన్ని పోరాటాలు చేసి 2019 ఎనినికలలో 
పర్చిరు నియోజకవర్ంలో ప్రతయూరు్ధలకు బలమైన పోరాటానినిచ్చి ప్రస్తుతం 

సంట్రల్ యూనివరి్సటలో పి.హెచ్.డి చేస్తు “జనసేన పార్్ట రాష్ట్ర ప్రధాన 
కారయూదరిశి” గా బాధయూతలు నిర్వరితుస్తునని “శ్రీ పెదపూడి విజయ్ కుమార్” 

గారితో ఈనాటి మన “జనసేనతో నా ప్రయాణం”. జనసేనతో ఆయన 
ప్రయాణం ఎపుడు ప్రారంభమయయూంది? ఎలా ప్రారంభమయయూంది? అనే విషయాలు 
ఆయన మాటలో్లనే తెలుస్కుందం.

శతఘ్నిన్యూస్: నమస్కారం విజయ్ కుమార్ గారు..! పాఠకులకు మీ గురంచి, మీ కుటంబ 
నేపద్ం గురంచి చెప్ండి?
విజయ్: మందుగా శతఘ్ని న్్స్ కి నమస్కారమ. నేను  పెదపూడి విజయకుమార్. జనసేన 
పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధన కార్దరశిగా ఉన్నిను. న్ తల్లిదండ్రులు వ్వస్య కూలీలు. మాది స్ధారణ 

మధ్తరగతి కుటంబం. ప్రకాశం జిల్లిలో మపా్ళలి అనే మారుమూల గ్రామం నుంచి వచ్చాను.

శతఘ్నిన్యూస్: అసలు మీరు రాజకీయాలలోకి రావడానికి గల కారణాలు..? రాజకీయాలలో మీకు స్్రతి 
ఎవరు?
విజయ్: రాజకీయాలోలికి రాకమందు దళిత ఉద్మాలలో బలంగా పనిచేసి ఉన్నిను, దానికి ప్రధాన 
ప్రేరణ డా. బాబా స్హెబ్ అంబేదకార్ గారు. ఆయన ఇచిచాన స్ఫూరతితో ఉద్మాల దావారా 
సమాజంలో మారు్ తీసుకురావడానికి కృషి చేశాను. తరావాత 2014లో గౌరవనీయులు 
శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు జనసేన పార్టీని స్థాపంచ్రు. ఆయన సిదా్ధంతాలు ప్రజలకి మంచి 
చేయాలనే ఆలోచనలతో పార్టీ పెట్టీ మందుకు వచ్చారు. డా. బాబా స్హెబ్ అంబేదకార్ 
గారు చెప్న రాజకీయ, స్మాజిక అంశాల తోట్ కూడినటవంట్ లక్ష్లు పవన్ 
కళ్్ణ్ గార విధాన్లోలి ఉన్నియి.  కాబట్టీ నేను ఏవైతే దళిత ఉద్మాలు చేశానో, 
నేను సమాజంలో పీడిత వరాగాలను చైతన్పరుస్తి మందుకు తీసుకెళ్ళానో ఆవనీని 
పవన్ కళ్్ణ్ దావారా కల్సి నడిసేతి ఏమైన్ స్ధంచవచ్చా అని పవన్ కళ్్ణ్ గార 
స్ఫూరతితో జనసేన పార్టీలోకి రావడం జరగంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనతో మీ ప్రయాణం ఎల్ ప్రారంభమయి్ంది?
విజయ్: 2018లో శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారని కలవడం జరగంది. ఎనినికల సమయం అది జనరల్ 
సీట్ పర్చారు నియోజకవరగాం నుంచి పోటీ చేయాలని ఆదేశంచ్రు. ఆయన  ఆదేశం ప్రకారం 
పోటీ చేయడం జరగంది. అప్ట్నుండి పార్టీ సిదా్ధంతాలకి ఆకరషితులై వచ్చామ, కాబట్టీ కచిచాతంగా 
భవిష్తుతిలో ఒక మారు్ జరుగుతుందని ఆశంచి పవన్ కళ్్ణ్ గారతో కల్సి ప్రయాణం చేసుతిన్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్: పర్చారు నియోజకవరగాంలో రానునని రోజులోలి పార్టీని ప్రజలలోకి బలంగా 
తీసుకెళళాందుకు.. జనసేన తరపున మీరు చేసుతినని కార్క్రమాలను తెల్యచేయగలరు?
విజయ్: పర్చారు నియోజకవరగాంలో జనసేనపార్టీకి బలమైన కార్కరతిలు, న్యకులు, 
వీరమహిళలు మరయు అభిమానులు ఉన్నిరు. ఏ కార్క్రమమైన్ ఉతాసాహంగా పనిచేసే 
కార్కరతిలు ఉన్నిరు. ఇకకాడ మేమ ఒక ప్రణాళిక బద్ంగా మందుకు వెళ్తిన్నిం. ఇకకాడ 
వ్వస్య పనులు, బయట ఊరలికు వెళళా  చిననిచినని ఉద్్గులు ఉనని ప్రాంతం కాబట్టీ శనివారం 
మరయు  ఆదివారం పార్టీనీ నియోజకవరగా స్థాయిలో 6 మండల్ల పరధలోని బలోపేతం కోసం 
నిత్ం కృషి చేసుతిన్నిమ.

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన సిదా్ధంతాలపై మీ అభిప్రాయం?
విజయ్: నేట్ స్మాజిక, రాజకీయ, ఆర్ధక పరసిథాతులు ఏవైతే ఉన్నియో వాట్కి సరైనటవంట్ మందు జనసేనపార్టీ 
సిదా్ంతాలే అని నేను వ్కితిగతంగా భావిస్తిను. రాష్ట్రాలోలి ఉనని కుల, మత, ప్రాంత వైషమా్లు పోవాలంటే అది 
జనసేన పార్టీ దావారానే స్ధ్ం. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన్ని తలపెట్టీనటవంట్ కౌలు రైతు భరోస్ యాత్ర గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?
విజయ్: కౌలురైతు భరోస్ యాత్ర నిజంగా చ్ల్ గొప్ కార్క్రమం. పవన్ కళ్్ణ్ ఎపు్డు కూడా ఎవరైతే 
బాధలు పడుతున్నిరో, వార పక్షన నిలబడటానికి సంసిద్ధంగా ఉంటారు. మఖ్ంగా కౌలు రైతులు ఆత్మహతా్ 
చేసుకున్నిరని తెల్సి చ్ల్ బాధకు లోనై వారకి ఏదైన్ చేయాలనే క్రమంలో మందుకు వచ్చారు. కౌలు రైతులు 
పండించిన పంటలు చేతికొచేచా సమయంలో ప్రకృతి వైపర్తా్లు సంభవించి పంట నషటీపోతే ఏ ప్రభుతవాం వాళళాని 
పట్టీంచ్కోకపోయేసరకి ఆత్మహతే్ శరణ్మని రాష్ట్రంలో ఎంతో మంది ఆత్మహత్లకు పలుపడాడారు. అల్ంట్ 
సమయంలో కుల, మత, ప్రాంత భావం లేకుండా మానవతా దృక్థంతో ఆలోచించి కషటీపడి సంపాదించిన 
డబ్బులని తీసుకువచిచా చనిపోయిన కుటంబానికి 1లక్ష ర్పాయిలు చొపు్న ఇచిచా ఆర్కంగా మనోదైరా్నిని 
ఇచిచాన గొప్ మనసునని వ్కితి శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు. సుమారు 30కోటలి ర్పాయిలు 3000వేల మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహత్ చేసుకునని కుటంబాలకు ఆర్కంగా 
భరోస్ ఇచ్చారు. అల్గే ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లిలో కూడా సుమారు 84 మంది కౌలు రైతులు ఆత్మహత్ చేసుకున్నిరు. ఆ కుటంబాలకు ఒకకొకాకరకి 1లక్ష ర్పాయలు 
ఆర్ధక సహాయం చేయడం జరగంది. 

శతఘ్నిన్యూస్: దేశంలోనే ఏ పార్టీ కూడా చేయనటవంట్ క్రియాశీలక సభ్తవా కార్క్రమంపై 
మీ అభిప్రాయం?
విజయ్: ఏ పార్టీ అయిన్ మందుకు స్గాల్ అంటే దానికి ప్రతీ కార్కరతి సహకారం ఉండాల్. 
ఎనినికల సమయంలో కార్కరతిలను ఉపయోగంచ్కొని తరువాత వార గురంచే పట్టీంచ్కోని 
పార్టీ కాదు జనసేన. ఆ క్రియాశీలక సభ్తవా కార్క్రమం దావారా పార్టీ  సభ్తవామనని ప్రతీ 
ఒకకారకి ఏదైన్ ప్రమాదం జరగ గాయపడితే  50,000/- ఒకవేళ ఆ సదరు వ్కితి మరణిసేతి 
5 లక్షల ర్పాయలు ఇవవాడం దావారా ప్రతీ జనసైనికుని కుటంబానికి తోడుగా నిలబడడా పార్టీ 
జనసేన పార్టీ. జనసేన పార్టీ ప్రతి కార్కరతిను తన సంత కుటంబ సభు్ల్లిగా పరగణిసుతింది. 

తన కుటంబ సభు్లు కిలిషటీ పరసిథాతుల గురంచి మందుగా ఆలోచించి ఈ క్రియాశీల సభ్తవా నమోదు కార్క్రమం చేపట్టీన పవన్ కళ్్ణ్ గారకి ప్రతి కార్కరతి రుణపడి 
ఉంటాడు. రాష్ట్రంలో ప్రమాదం జరగ మరణించిన కార్కరతిలు, అల్గే రోడుడా ప్రమాదంలో గాయపడిన వారకి రాష్ట్రంలో సుమారు 6కోటలి ర్పాయిలు పైగా ఇవవాడం 
జరగంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనవాణి కార్క్రమం దావారా ప్రజలకు ఎంతవరకు మేలు జరుగుతుందని 
అభిప్రాయపడుతున్నిరు?
విజయ్: రాష్ట్ర ప్రజలు అనేక సమస్ల మీద ఇబబుందులు పడుతున్ని, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుతవాం 
తీరాచాల్సాంది పోయి ఈ ప్రభుతవామే రాష్ట్ర ప్రజలకు సమస్గా మారంది. అల్ంట్ సమయంలో 
జనసేనని జనవాణి కార్క్రమం దావారా ప్రజల సమస్లు తెలుసుకొని ఆ సమస్లు పరషకారంచే 
దిశగా అడుగులు వేయడం, అల్గే పవన్ కళ్్ణ్ గారు ప్రజలకు ఎంతో మేలు చేసుతిన్నిరు. 
ఇప్ట్కే రాష్ట్రంలో అనేక నగరాలోలి ఈ జనవాణి కార్క్రమం నిరవాహించ్రు. ప్రతి చోట 
కూడా వందల సంఖ్లో ప్రజలు తమ సమస్లు సవాయంగా పవన్ కళ్్ణ్ గారే జనవాణి 
వేదిక మీద ఉండి బడుగు బలహీన వరాగాలు, దివా్ంగులు, దేశ సరహదు్లోలి పనిచేసే సైనికుల 
దగగార నుండి అనేక సమస్ల జనసేనపార్టీ దృషిటీకి తీసుకువసుతిన్నిరు. అనేక ప్రాంతాలోలి వాళళా 

సమస్లు చెపు్కోవటానికి ప్రజలు బారులు తీరారు. వేట్ 
గురంచి అయితే ఈ ప్రభుతవా ఎమ్్మలే్లు, మంత్రులు 

మాటాలిడడం లేద్ వాట్ మీద అనేక 
సమస్లు పవన్ కళ్్ణ్ గార దృషిటీకి వచ్చాయి. ప్రజల నుంచి అర్జీలు సీవాకరంచి ఆయా సంబంధత శాఖలకు 

పంపంచి పరష్టకారం దిశగా మందుకు స్గామ. యువత, వృదు్ధలు, ఉద్్గులు, మసిలిం, క్రిసిటీయన్ 
సోదరులు, బీసీలు ఇల్ ఏ ఒకకార్ ఇపు్డునని ప్రభుతవాంపై సంతృపతిగా లేరు. 

శతఘ్నిన్యూస్: మీ భవిష్త్ కారా్చరణ ఎల్ ఉండబోతుంది?
విజయ్: పవన్ కళ్్ణ్ గార సిదా్ధంతాలతో కచిచాతంగా ఈ రాష్ట్రంలో స్మాజిక, ఆరథాక రాజకీయ మారు్ 
జరుగుతుందని ఆంధ్రరాష్ట్ర అభివృది్ధ దిశగా మందుకు వెళ్తుందని ఆశంచిన వ్కితిని నేను.  మా 

నమ్మకం ఏదైతే ఉంద్ పవన్ కళ్్ణ్ గార ప్రయాణం ఏదైతే ఉంద్ అదే మా ప్రయాణం. మా భవిష్తుతి 
కారా్చరణ కూడా జనసేన పార్టీతోనే ఉంటంది. న్ స్మాజికవరగా ప్రజలోలి జనసేనపార్టీ చేసుతినని పనుల 

గురంచి చెప్ జనసేన వైపు అడుగులు వేసే విధంగా నిరంతర ప్రయతనిం చేసుతింటాను. 

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS


మంగళవారం, 14 నవంబర్ 2023

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన అధనేత పవన్ కళ్్ణ్ గార  న్యకతవాంలో మీకు నచిచాన 
అంశాలేమిట్?
విజయ్: పవన్ కళ్్ణ్ గార న్యకతవామే. గొప్ గొప్ ఆలోచనలతో కూడినది ఆయన 
న్యకతవాం రాష్ట్రానికి, రాష్ట్ర ప్రజలకి, రైతులకి, యువతకి అనిని స్మాజిక వరాగాలకి 
ఎంతో అవసరం. అల్గే స్వార్ధం లేని న్యకుడు, పవన్ కళ్ణ్ గారు అనిని కుల్లను 
కలుపుకుంటూ అందరనీ ఆదరంచే వ్కితితవాం ఇవి కళ్్ణ్ గారలో న్కు ఇషటీం. 
ఇంకొక అంశం ఏమిటంటే ఒక వ్కితికి సహాయం, అవసరం అంటే ప్రాణాలు పోతునని 
సమయంలో కూడా ఆ వ్కితికి సహాయం చేసి పకకాకి తపు్కోవడం అటాలింట్ నిస్వారథా 
న్యకుడు పవన్ కళ్ణ్ గారు. అందుకే ఆయన అంటే న్కు చ్ల్ అభిమానం.

శతఘ్నిన్యూస్: పవన్ కళ్్ణ్ గార  వారాహి విజయ యాత్ర జూన్ నెలలో ప్రారంభం 
అయి్ంది, ఇప్ట్కే 4 విడతాలు అయా్యి. దాని ప్రభావం రాష్ట్రంలో ఎల్ ఉంది ?

విజయ్: వారాహి విజయ యాత్ర న్లుగు విడతలు రాష్ట్రంలో భార్ సంద్హం మధ్ జరగాయి. ఈ ప్రభుతవాం ఏవైతే అబదా్ధలు చెప్ ప్రజల్ని మోసం చేసుతింద్ శ్రీ పవన్ 
కళ్్ణ్ గారు అవనీని ప్రజలకు వారాహి యాత్ర సభ దావారా తెల్యజేశారు. ఈ ప్రభుతవాం చేసుతినని అక్రమాలు దౌరజీన్్లు ద్పడీలు ఇల్ చెపు్కుంటూ పోతే అనేకం.   ఈ 
ప్రభుతవాం అభివృది్ధ చేసి సంక్షేమ అందించ్ల్సాంది పోయి, అపు్లు చేసి ప్రజల నెతితి మీద భారం మోపుతుంది. వారాహి విజయ యాత్ర దావారా ప్రజల్ని చైతన్ పరుస్తి 
ఈ ప్రభుతవాం చేసుతిననిటవంట్ మోస్లు ప్రజలను వంచనకు గుర చేసుతినని తీరుని తీవ్ంగా ఖండించ్రు. ప్రతి చోట ప్రజలని చైతన్ పరుస్తి న్లుగు విడతలలో జరగన 
వారాహి విజయ యాత్ర అన్హ్మైన స్ందన వచిచాంది. రాబోవు రోజులోలి అనిని ప్రాంతాలోలి ఈ వారాహి విజయ యాత్ర 
ఉండబోతుంది. రాష్ట్రంలో ప్రజలంతా ఒకకాటే నిన్దంతో ఉన్నిరు. హలోలి ఏపీ... బై బై వైసీపీ! అభివృది్ధ జరగాలంటే, 
అరాచకం ఆగాలంటే, జనం బాగుండాలంటే జనసేన అధకారంలోకి రావాల్ అనే నిన్దం చేశారు. 

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేన పార్టీ తరుపున మీరు చేసిన పోరాటాలు ఏమిట్?
విజయ్:  జనసేన పార్టీ నుండి వచేచా ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ప్రతి కార్క్రమానిని 
నియోజకవరగా స్థాయిలో కార్కరతిలను సమనవాయపరుసుతి మందుకు తీసుకెళ్తిన్నిమ. 
స్థానికంగా ఉననిటవంట్ అనేక సమస్ల పైన పోరాడుతూ ఇకకాడ సంబంధంచిన శాఖలకు 
కూడా అర్జీలు అందించ్మ. ప్రజలు వార సమస్లు చెపు్కోవడానికి మన ఆఫీస్ కి 
వచిచానపు్డు వారకి మనోధైరా్నిని ఇచిచా ఆ సమస్ పరషకారంచే దిశగా మందుకు 
వెళ్తున్నిను. మా నియోజకవరగాం తీర ప్రాంత సమీపంలో ఉంది కాబట్టీ ఎకుకావగా 
అక్రమ ఇసుక సంబంధంచినటవంట్ సమస్లు ఉంటాయి. అల్గే మతసా్యకారుల 
సమస్లు, ఈ మధ్ రండు మతసా్యకార కుటంబాలకు సంబంధంచిన వ్కుతిలు వేటకు 
వెళిళానపు్డు ప్రమాదవశాతుతి మరణిసేతి ఆ కుటంబనికి ప్రభుతవాం నుంచి మతసా్యకార భరోస్ 
రాక అనేక  ఇబబుందులు పడుతూ ఉంటే, ఆ సమయంలో వార కుటంబానికి అండగా ఉండి 
ప్రభుతవాం నుండి రావాల్సాన నిధులు వార కుటంబానికి ఇప్ంచడం జరగంది. ఇల్ంట్ సమస్ల 
మీద ప్రతినిత్ం పోరాటం జరుగుతుంది.

శతఘ్నిన్యూస్: జనసేనకు మీడియా సపోర్టీ లేదు? 
మీడియా సపోర్టీ లేకపోయిన్ మీరు నియోజకవరగా స్థాయి వరకు వెళళాగలుగుతున్నిరా?
విజయ్: జనసేన పార్టీకి మ్యిన్ స్త్రీమ్ మీడియా సపోర్టీ లేకపోయిన్ జనసేన పార్టీకి 
యువశకితి ఉన్నిరు. కళ్్ణ్ గారు ఒక  సందరబుంలో మాటాలిడుతూ న్కు చ్నల్సా 
లేవు జనసైనికులే న్ చ్నల్సా అని చెపా్రు. జనసైనికులందరకి కూడా స్మాజిక 
మాధ్మాలోలి మంచి పటటీ ఉంది. ప్రతి సమస్ని ప్రభుతావాల దృషిటీకి సోషల్ మీడియా 
దావారా మందుకు తీసుకువెళ్తిన్నిరు. మ్యిన్ స్త్రీమ్ మీడియాకి సమానంగా జనసేన 
కార్కరతిలు స్మాజిక మాధ్మాలోలి మందుకు వెళ్తిన్నిరు. మారుమూల గ్రామస్థాయిలో 

ఉనని సమస్లను కూడా స్మాజిక మాధ్మాలోలి పెట్టీ రాష్ట్రస్థాయిలో విసతిృతంగా తీసుకువెళ్తి వాట్ని పరష్టకారం దిశగా జనసేన మీడియా పనిచేసుతింది. 

శతఘ్నిన్యూస్: 2024 లో ప్రజల తీరు్ ఎల్ ఉండబోతోందని మీరు అనుకుంటన్నిరు?
విజయ్: ఆంధ్రరాష్ట్ర ప్రజలు అయితే ఇపు్డునని ప్రభుతవాం మీద అసంతృపతిగా ఉన్నిరు. ప్రభుతవాం 
మీద ప్రజా వ్తిరేకత ఎకుకావైంది, 2024 ఎనినికల కోసం ప్రజలు ఎదురుచూసుతిన్నిరు. ఈ 
ప్రభుతావానిని ఎల్గైన్ గద్్ దించ్లని ఉన్నిరు. జగనో్మహన్ రడిడా  ప్రజలను మసిపూసి మారేడు 
కాయ చేసి ఏ విధంగా మభ్పెడుతున్నిరో ప్రజలకు అరథామైంది. కచిచాతంగా 2024లో ఎనినికలోలి 
వైసిప వ్తిరేక ఓటను చీలకుండా జనసేన పార్టీ శ్రీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఆ దిశగా మందుకు 
వెళ్తిన్నిరు. ఒక సరకొతతి న్తన ప్రభుతవాం ఏర్డుతుందని ప్రజలు భావిసుతిన్నిరు. వైసిప 
విమకతి ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం ప్రజలు ఎదురుచూసుతిన్నిరు   

కొనసాగంపు తదుపరి పేజీలో...

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
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https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్నిన్యూస్: పార్టీకి  ఆరథాకంగా బలోపేతం చేసేందుకు  వన్ డే శాల్రీ ఫర్ జనసేన 
అనే కార్క్రమానిని ఏ విధంగా మందుకు తీసుకెళ్లిరు?
విజయ్: పర్చారు నియోజకవరగాంలో పార్టీ ఇచిచాన పలుపుమేరకు వనేడా శాలర్ ఫర్ 
జనసేన అనే కార్క్రమానిని విసతిృతంగా అనిని మండల్లోలి మందుకు తీసుకెళ్లిమ. 
ఫ్లికీసా ర్పంలో, ఆటో అనౌనెసా్మంట్ ర్పంలో ఈ కార్క్రమానిని ప్రజలోలికి 
తీసుకెళ్లిమ.  అల్గే మండల కమిటీలోలి ఉనని జనసేన న్యకులు, కార్కరతిలు,  వీర 
మహిళలు వార సంత డబ్బులను పార్టీ ఆరథాక బలోపేతం కోసం  ఇవవాడం జరగంది. 
సవాచ్ందంగా ప్రభుతవా ఉద్్గులు, రైతలు,  చిరు ఉద్్గులు మందుకు వచిచా ఫోనె 
పే లేదా అకౌంట్ కి ట్రానసా్ఫర్ చేయడం జరగంది. పర్చారు నియోజకవరగాం నుంచి 
కూడా ఆశంచిన స్థాయిలోనే జనసేన పార్టీకి విరాళ్లు వెళ్లియి. 

శతఘ్నిన్యూస్: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లిలో మీరు జనసేనపార్టీ  ఎకకాడ నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది?
విజయ్: పోటీ అనేది కేవలం పవన్ కళ్్ణ్ గార ఆలోచనలోనే ఉంది. ప్రకాశం జిల్లిలో ఎవరవరు పోటీ 
చేయాల్ అనేది పవన్ కళ్్ణ్ గార నిర్ణయం. ప్రధానంగా నేను ఒక జనసైనికునిగానే భావిసుతిన్నిను. జనసేన 
పార్టీలో పూరతికాలం పనిచేయాలని వచ్చాను. కాబట్టీ పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే దానికి 
కటటీబడే ఉంటాను. పార్టీ అధకారంలోకి రావడం మఖ్ం పవన్ కళ్్ణ్ గారని మనం అనుకునని స్థాయిలో 
చూడాలనుకున్నిను. 

శతఘ్నిన్యూస్: రానునని ఎనినికలలో తెలుగుదేశంతో కల్సి వెళ్తిన్నిరు. తెలుగుదేశంతో పొతుతిపై మీ 
అభిప్రాయం? 
విజయ్: ప్రసుతితం రాష్ట్రంలో ఉనని పరసిథాతులు దృష్టటీ్య తెలుగుదేశం పార్టీతో పొతుతి అవసరం, రాష్ట్ర ప్రజల 
శ్రేయసుసా కొరకు సమాజం బాగు కొరకు పవన్ కళ్్ణ్ గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నిరు.  జనసేన పార్టీ అభివృది్ధ, జనసేన పార్టీ భవిష్తుతి పవన్ కళ్్ణ్ గార కంటే 
ఎవరకీ ఎకుకావగా తెల్యదు. పవన్ కళ్్ణ్ గారు తెలుగుదేశంతో కల్సి ఎనినికలోలి వెళళాటానిని జనసేన న్యకులు, కార్కరతిలు ఆమోదిసుతిన్నిరు. అల్గే వైఎస్ఆరసాప 
పార్టీ వ్తిరేక ఓటను చీలకుండా జనసేన పార్టీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. కచిచాతంగా వైఎస్ఆరసాప పార్టీకి అధకారం దూరం చేసి జనసేన తెలుగుదేశం 2024లో ప్రభుతవాం 
స్థాపంచబోతుంది. దానికి ప్రజలు కూడా మద్తు తెలపబోతున్నిరు. ప్రజాస్వామా్నిని ప్రేమించే జనసేన-తెలుగుదేశం ప్రభుతవాం అధకారంలోకి రావాలని ఆంధ్రరాష్ట్ర 
ప్రజలు ఎదురుచూసుతిన్నిరు. 2014 ఎనినికలోలి కూడా జనసేన తెలుగుదేశం మంచి ఫల్తాలు స్ధంచి మందుకు వెళిళాంది. 

శతఘ్నిన్యూస్: శతఘ్నిన్్స్ గురంచి మీ అభిప్రాయం చెప్ండి?                  
విజయ్:  రండు సంవతసారాల కాలం పూరతి చేసుకుని మూడవ సంవతసారంలో దిగవాజయంగా అడుగుపెట్టీన మన 
శతఘ్ని న్్స్ కి అభినందనలు. జనసేన పార్టీ సంబంధంచి వారతిలని, న్యకుల  మనోగతానిని, పవన్ కళ్్ణ్ 
గార ఆలోచనలను, ఆయన ప్రసంగాలను విసతిృతంగా ప్రజలోలికి తీసుకెళలిడంలో మఖ్ భూమిక పోషించింది. 
ఎప్ట్కపు్డు స్మాజిక మాధ్మాలోలి అల్గే, జనసేన పార్టీ చేసే కార్క్రమాలను ఎప్ట్కపు్డు ఈ-పేపర్ 
దావారా ప్రచ్రస్తి విశేషంగా కృషి చేస్తి ఉన్నిరు. రాబోయే రోజులోలి మరంత అభివృది్ధ చెందాలని మనస్ఫూరతిగా 
అభినందనలు ధన్వాదాలు తెల్యజేసుతిన్నిను. 

శతఘ్నిన్యూస్: పాఠకులకు మరయు ప్రజలకు మీరచేచా సందేశం ?
విజయ్: రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రసుతిత పరసిథాతులు ఉనని నేపథ్ంలో ఒక మారు్ అయితే 
కోరుకుంటన్నిరు. యువతకు ఉపాధ లేదు, అభివృది్ధ లేదు, నితా్వసర సరుకులు 
విపర్తంగా పెరగాయి,  భవన నిరా్మణ కార్మకులకు కృత్రిమ ఇసుక కొరత సృషిటీంచి 
వారని ఇబబుంది పెటాటీరు. మద్పానం నిషేధమని చెప్ వచిచాన ఈ ప్రభుతవాం మద్ం 
మీద వేలకోటలి సంపాదిసుతిన్నిరు. అభివృది్ధ చెందింది వైఎస్ఆరసాప న్యకులు కానీ 
రాష్ట్ర ప్రజలు మాత్రం కానే కాదు. 2024 ఎనినికలోలి ప్రజలందర్ మనసుసా పెట్టీ 
ఆలోచించి జనసేన ప్రభుతావానిని ఎనునికోవాలని కోరుకుంటన్నిను.

శతఘ్నిన్యూస్ అడగగానే మీ విలువైన సమయానిని మాకు కేటాయంచ్ 
మేము అడిగన ప్రశనిలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెపిపాన మీకు 
శతఘ్నిన్యూస్ టం తరపున ధనయూవాదములు పెదపూడి విజయ్ కుమార్ 
గారు. మరొకరితో జనసేనతో నా ప్రయాణంలో మళ్ళీ కలుద్దం.
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